

“ดีเจ เฟรชซี” กิจกรรมไม่เคยทำร้ายใคร นักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่ คลื่น U Radio

U Radio หรือสถานีวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คลื่นความถี่ 101.25 MHz. เป็นสถานีวิทยุที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับคณะนิเทศศาสตร์ และที่สำคัญเพื่อเป็นสื่อกลางในการบริการวิชาการแก่ชุมชนอีกช่องทางหนึ่งของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน นายสถานีวิทยุชุมชน U Radio กล่าวถึงบทบาทของ U Radio ว่า “U Radio จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางในการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพราะนอกเหนือจากเสียงเพลงแล้ว เราจะมีความรู้ด้านวิชาการสอดแทรกให้แก่ผู้ฟังอยู่ทุกช่วงรายการ นอกจากนี้ บทบาทหลักของ U Radio ก็เหมือนห้องเรียนที่มีชีวิตของนักศึกษาที่สนใจ ไม่ใช่เพียงนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ หรือ นักศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นดีเจประจำสถานี แต่ นักศึกษาอื่น ๆ ที่สนใจก็สามารถมาสัมผัสกับอาชีพนักจัดรายการวิทยุได้ เพราะเรายังมีชมรม U Radio ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไปได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนทำงานวิทยุ

อาจารย์คัมภีร์ กล่าวเสริมว่า “สำหรับ ดีเจเฟรชซี เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และผ่านการคัดเลือกด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยที่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม ซึ่งมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาเป็นดีเจเฟรชซีประจำ U Radio มีทั้งหมด 5 คน โดยนักศึกษาทั้ง 5 คนจะได้ทำงานเสมือนนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพประจำคลื่นวิทยุชุมชน U Radio แห่งนี้” ได้แก่

นางสาววิไลวรรณ แซ่ไล่ หรือ ดีเจเหมย ศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ ปี 4 นายกมลโมสรนักศึกษา หนึ่งในกลุ่มดีเจ



เฟรชซี กล่าวว่ ดีเจมาก ๆ ที่ได้เป็นดีเจประจำสถานีวิทยุ U Radio เพราะชื่นชอบอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็ก จึงพยายามเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านนี้อยู่ตลอด ล่าสุดหมวยได้เข้าร่วมโครงการ DJ. Star Challenge ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และได้มีโอกาสไปสอบใบประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรและสามารถสอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตรที่ตั้งใจ.หมวยว่าโอกาสดี ๆ ที่หมวยได้รับ ก็เพราะมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาอย่างจริงจัง จึงอยากเชิญชวนให้เพื่อน ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย สนใจทำกิจกรรมเพื่อประสบการณ์ที่ดีอย่างที่หมวยได้รับ

นายประพัฒน์ กุลทลวัชระ หรือ ดีเจพัฒน์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่าการเป็นดีเจเฟรชซีไม่ใช่เรื่องง่าย ผมต้องรู้จักจัดสรรเวลาของตัวเอง เพราะต้องแบ่งเวลาจากการเรียนไปทำงานเป็นดีเจด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฝึกตนเองในเรื่องความรับผิดชอบ ที่สำคัญอาชีพดีเจเป็นอาชีพที่หลากหลาย ๆ คนไฝ่ฝันและท้าทายความสามารถ แต่น้อยคนนักที่จะได้สัมผัสกับอาชีพนี้จริง ๆ ดังนั้นการได้มีโอกาสเป็นดีเจในขณะที่เรายังเป็นนักศึกษาอยู่ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของนักศึกษาคนหนึ่งที่จะได้รับ

น.ส.อรดี ไชยศรี คณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 ดีเจเหมย แห่งคลื่น 101.25 MHz เป็นนักเรียนทุนกิจกรรมเด่น จัดช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.จัดแนวลูกทุ่งเพื่อชีวิต และเน้นนำเสนองานข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ การเป็นนักจัดรายการทำให้เราทราบว่าการทำงานที่มีความสามารถในการจัดรายการที่ติดนั้น ไม่ได้ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ จะต้องพยายามฝึกฝนกว่าจะเก่งได้

น.ส.วิชราภรณ์ เอกวงศ์ ศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ดีเจกัปต์ แห่งคลื่น 101.25 MHz U Radio จัดช่วงวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น.และวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น..ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดีเจ คลื่น 92.0 WE Love จัดรายการเพลง และมีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับต่าง ๆ ข่าวสารที่มีประโยชน์

นักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่
คลื่น U Radio

จุดประกาย
วัยเกิน
โดย...สาวรอบรู้

แนะนำบุคคลเด่นหรือดีชมได้ที่...
jir1319@hotmail.com
โทร.089-7334395

กับเพื่อนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป การที่เรียนด้วยและเป็นดีเจด้วย สิ่งสำคัญต้องแยกเวลาออกเป็น 2 ส่วนเพื่อใช้ในการเรียนและทำกิจกรรม ผลที่ออกมาถึงจะดีถ้าไม่รู้จักแยกอาจส่งผลกระทบต่อทั้งไม่ได้

น.ส.นฤติ แก้วคงอิน คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ดีเจบี แห่งคลื่น 101.25 MHz U Radio จัดรายการวันจันทร์และวันอังคาร ช่วง 15.00-16.00 น. จัดรายการเพลงแนวเบา ๆ ให้กำลังใจ โชคดีที่ครอบครัวทำธุรกิจด้านจัดรายการวิทยุอยู่แล้ว จึงมีโอกาสคลุกคลีในวงการนี้ตั้งแต่เด็ก เมื่อมีโอกาสจึงรองตัวดูเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิต

